

Source : เติลินิวส์ (บ่าย)

Date : ๗ พ.ย. 2560 Page : ๕

No : 60383123

ลดยตัวน้ำตาลราคาลด3บ. คาด'อ้อยขึ้นต้น'850บาท

รายงานข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุมกอน.ได้เห็นชอบในหลักการ แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และร่างระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้ทันกำหนดลดอัตราราคาน้ำตาลทรายวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่งหลักปฏิบัติได้หรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยการคำนวณราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานจะอ้างอิงราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน นัมเบอร์ 5 บวกราคาไทยพรีเมียม ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มทางการตลาดของการขายน้ำตาลไทยให้กับผู้ซื้อ ที่พิจารณาเฉลี่ยเป็นรายเดือน เบื้องต้นคาดว่า การลดตัวเดือนธ.ค.ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 2-3 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) หรือ กก.ละ 20.50-21 บาทต่อกก.

“ตอนนี้ราคากำหนดจะมีส่วนของ 5 บาทต่อกก. ที่เป็นราคาน้ำตาลทรายเก็บเข้ากองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย (กท.) ตามหลักการเปิดเสรีต้องตัดส่วนนี้ออกไป ดังนั้นเมื่อคำนวณราคาตามสูตรลอนดอน นัมเบอร์ 5 บวกไทยพรีเมียมราคาหน้าโรงงานจะออกมาประมาณ 13.50-14.50 บาทต่อกก. โดยการขายจริงของโรงงานนั้น จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดซื้อขาย ซึ่งปกติจะสูงกว่า ส่วนเกินนี้ต้องนำส่งเข้ากอง

ทุนอ้อยฯ เพื่อสะสมไว้ดูแลระบบ ประเมินว่าจะได้ประมาณ 3 บาทต่อกก. ขณะที่ราคาขายปลีกปลายทางที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลจะพิจารณาตามต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ การตลาด ขนส่ง ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 บาทต่อกก. ตามสูตรนี้คาดว่า ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เฉลี่ยจะอยู่ที่ 20.50-21 บาทต่อกก. หรือลดลง 2-3 บาทต่อกก.”

ทั้งนี้หลักการต้องยกเลิกปริมาณการจัดสรรน้ำตาลทั้งหมด โดยโควตา. สำหรับบริโภคภายในประเทศ ให้ประมาณการปริมาณน้ำตาลทรายและเพื่อให้มันใจว่าจะมีเพียงพอจึงให้โรงงานสำรอน้ำตาลทรายตามปริมาณที่กำหนด และให้โรงงานขายน้ำตาลตามความต้องการของตลาดภายในประเทศ เบื้องต้นกอน.ได้ประมาณการน้ำตาลบริโภคในประเทศฤดูการผลิตปี 60/61 ไว้ที่ 28 ล้านกระสอบเพื่อจัดสรรตัวเลขน้ำตาลตามความรับผิดชอบของโรงงานโดยไม่มีงวดจำหน่ายเช่นปัจจุบันที่จะกำหนด 52 ล้านตัน

ส่วนการคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้นก็ได้กำหนดหลักการไว้แล้วโดยคาดว่าฤดูการผลิตปี 60/61 ราคาอ้อยขึ้นต้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ 850-870 บาทต่อดัน คาดหวังว่า เมื่อมีการคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้นสุดท้ายแล้วจะมีเงินที่ถูกเก็บสะสมเข้ากองทุนฯ ในการนำมาดูแลราคาอ้อยให้กับชาวไร่ฯ ได้.